

Bản tin từ Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới**Số 6**

Phát hành ngày 5 tháng 2 năm 2020

Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới khu vực Futamuradai, thành phố Toyoake lần 6 đã được tổ chức vào tháng 1. Xin thông báo về nội dung liên quan.

◇ Đã quyết định huy hiệu trường

Chúng tôi đã tuyển chọn các phương án từ trong các tác phẩm đã nhận được từ các đăng ký ứng tuyển và tiến hành đề các con em ở Trường tiểu học Soho và Trường tiểu học Karatake bỏ phiếu cho những phương án đó. Chúng tôi đã tôn trọng kết quả đó để quyết định huy hiệu của trường!!!

**Huy hiệu trường của Trường tiểu học Futamuradai**

[Người đã nghĩ ra tác phẩm được áp dụng]
Anh Tomohiro Suzuki (độ tuổi 30, sinh sống trong thành phố)

[Suy nghĩ mà anh Suzuki đã đưa vào trong tác phẩm]
Kết hợp 2 huy hiệu trường sẽ hợp nhất thành 1. Mong các em sẽ trở thành những đứa trẻ tươi sáng, khỏe mạnh và hướng về phía trước như những bông hoa hướng dương, loài hoa của thành phố Toyoake. Đã đưa tên trường học vào cho để biết tên của trường học mới.

◇ Về chương trình giao lưu của năm 2020

Về “Hoạt động ngoài trời” và “Lớp học bơi lội”, hai trường đã kết hợp thực hiện từ năm 2019 như là một địa điểm giao lưu cho các em. Năm 2020, sẽ tiến hành giao lưu con em ở hai trường kết hợp với việc các em ở Trường tiểu học Karatake sẽ trải nghiệm đi đường đi học mới.

◇ Về quần áo thể dục của Trường tiểu học Futamuradai, v.v...

Đồ thể dục (áo)	Sẽ chọn áo thể dục ngắn tay màu trắng (không họa tiết, không hiển thị huy hiệu trường). Ngoài ra, đồ thể dục đang sử dụng hiện tại cũng có thể tiếp tục sử dụng.
Nón bảo hộ	Sẽ sử dụng nón hiện tại. Ngoài ra, sẽ thay đổi huy hiệu trường đang được gắn trên nón. * Về huy hiệu trường (hoặc tên trường) gắn trên nón, thành phố sẽ chuẩn bị và phát trước khi mở trường.
Bảng tên	Sẽ chọn bảng tên kiểu ngang. * Đối với những em đã có bảng tên, thành phố sẽ chuẩn bị và phát bảng tên mới (có kèm bao vải).

◇ Về biện pháp an toàn đối với đường đi học mà thành phố dự định

Biện pháp an toàn đang dự định đối với đường đi học của Trường tiểu học Futamuradai được đăng trên website thành phố bằng tiếng Nhật. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ đến Phòng giáo dục trường học, Trụ sở hành chính thành phố Toyoake.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tiến hành xem xét về hoạt động theo dõi để cho con em đi học an toàn.

Địa chỉ website đăng bài: <https://www.city.toyoake.lg.jp/6327.htm>



Hãy tham gia hoạt động theo dõi vì sự an toàn của con em học Trường tiểu học Futamuradai

Những việc đã được xem xét tại Ủy ban chuẩn bị thành lập trường mới Futamuradai thành phố Toyoake sẽ được thông báo cho mọi người như thế này. Nếu có điều gì không hiểu, hãy liên hệ đến Bộ phận giáo dục trường học, Trụ sở hành chính thành phố Toyoake.

Nơi liên hệ: Bộ phận giáo dục trường học, Trụ sở hành chính thành phố Toyoake. Điện thoại: 0562-92-8316

